

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
ĐẢNG ỦY CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM
Bắc Giang, ngày tháng 12 năm 2019

*

Số ~~25~~-BC/ĐU

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2019;
phương hướng, nhiệm vụ năm 2020**

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 53-HD/BTGTU, ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 11/01/2019 về học tập và sinh hoạt chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; trong đó yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan tổ chức triển khai việc học tập và làm theo Bác, tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề gắn với chuyên đề năm 2019 "*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân*"; lựa chọn từ 2-3 vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết; tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký từ 2 - 3 việc làm theo Bác đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Mỗi chi, đảng bộ cơ sở xây dựng ít nhất từ 1- 2 cá nhân điển hình tiên tiến; mỗi cá nhân phải xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 26/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 74-KH/ĐU ngày 20/5/2019 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy tham mưu ban hành Công văn số 138-CV/BTG, ngày 22/5/2019 hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở lựa chọn giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác và Công văn số 114- CV/BTG, ngày 05/8/2019 về hướng dẫn sinh hoạt chi bộ đặc biệt "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy đã duy trì nghiêm túc chế độ làm việc, các thành viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện việc sinh hoạt chuyên đề, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Việc tổ chức triển khai học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 11/01/2019 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, 77/77 chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với chủ đề: *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”*; định kỳ hàng tháng, quý, các chi, đảng bộ cơ sở đã lựa chọn nội dung học tập, sinh hoạt cụ thể cho cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, tổ chức đăng ký sinh hoạt 176 chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Quy định về những điều Đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 08- QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tác phong, lễ lối làm việc, ý thức tôn trọng, chăm lo, phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nội dung học tập và làm theo Bác được các cấp ủy đưa vào các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng bằng nhiều hình thức như sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện, thông qua các bài học của Bác để giáo dục cán bộ, đảng viên làm theo.

2. Việc lựa chọn và giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lựa chọn 176 vấn đề trọng tâm, nổi cộm, những nội dung còn hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Tập trung vào việc: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lễ lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công việc; nâng cao chất lượng công việc được phân công...

Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn từ 2 - 3 vấn đề nổi cộm, trọng tâm để đăng ký giải quyết, tiêu biểu như Đảng bộ Sở Nội vụ lựa chọn 8

vấn đề; Đảng bộ Sở Tài nguyên- Môi trường lựa chọn 6 vấn đề; Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, Chi bộ Ban Dân vận, Chi bộ Sở Ngoại vụ lựa chọn 5 vấn đề.... Các đơn vị làm tốt như: Sở Nội vụ: *“Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ công chức...”*; Sở Xây dựng: *“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của dân...”*; Bệnh viện Phổi Bắc Giang: *“Đổi mới phong cách làm việc, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh...”*; Sở Tài nguyên và Môi trường: *“Ý thức tôn trọng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý khoáng sản, tài nguyên nước...”*; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: *“Khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có việc kết quả chưa cao...”*; Sở Văn hóa, Thể thao- Du lịch: *“Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về tư tưởng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có tư tưởng đạo đức trong sáng...”*.... Đến nay, những vấn đề các chi, đảng bộ quan tâm, đăng ký giải quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị đều đã hoàn thành.

3. Kết quả đăng ký học tập và làm theo Bác

77/77 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký làm theo Bác: số đảng viên: 4.090 /4.098 (đạt 99,8 %); số quần chúng: 2.737 /2.778 (đạt 98,5 %); số việc làm theo Bác: 13456 việc. Nội dung các việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng tập trung vào các vấn đề về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; học tập, tu dưỡng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí và các tệ nạn tiêu cực khác; việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, thủ trưởng cơ quan làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

4. Kết quả tuyên truyền, xây dựng, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã quan tâm xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến đã đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện tốt nội dung đăng ký, tập trung vào việc như: Nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hành tiết kiệm và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát động *“Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thi đua học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, đổi mới tác phong làm việc, xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh”*. Tăng cường kỷ cương, nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với

cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; nêu cao tính năng động, sáng tạo, sát thực tế, nói đi đôi với làm.

Việc xây dựng điển hình tiên tiến được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, đã đăng ký, xây dựng 122 điển hình của tập thể, 236 điển hình cá nhân, trong đó có 46 cá nhân điển hình là thủ trưởng, lãnh đạo cấp ủy. Tiêu biểu như: Đảng bộ Bệnh viện Tâm thần xây dựng điển hình 10 tập thể và 13 cá nhân điển hình tiên tiến; Đảng bộ Kho bạc Nhà nước đăng ký xây dựng điển hình 3 tập thể, 7 cá nhân.... Các tập thể, cá nhân được lựa chọn là điển hình đã thực hiện tốt kế hoạch, các vấn đề đã đăng ký với chi, đảng bộ và có xác nhận của tập thể chi ủy nơi cán bộ, đảng viên sinh hoạt; nội dung đăng ký được công khai để cán bộ, đảng viên trong chi bộ giám sát. Các điển hình tiên tiến đều được cấp ủy các chi, đảng bộ tuyên dương, khen thưởng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người gắn với sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh công nhận biểu dương, khen thưởng 28 tập thể và 71 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác và tổ chức đoàn đại biểu báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 29/8/2019.

5. Công tác kiểm tra, giám sát

Trong năm qua, công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành kiểm, giám sát 06 đơn vị: Đảng ủy Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Đảng ủy Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Chi bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Đảng bộ Đài Phát thanh và truyền hình; Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Chi bộ Trường PTDT Nội trú tỉnh. Thông qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trong triển khai tổ chức việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo cán bộ các ban, cơ quan Đảng ủy tham gia tổ công tác thường xuyên dự sinh hoạt định kỳ đối với các chi, đảng bộ cơ sở để nắm tình hình chấn chỉnh những đơn vị làm chưa tốt.

III - ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Các chi, đảng bộ cơ sở đã nghiêm túc thực hiện xây dựng kế hoạch và triển khai đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị. Nhiều chi, đảng bộ cơ sở đã có đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề. Xác định lựa chọn và tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, nổi cộm gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, quân chủng các chi, đảng bộ cơ sở nghiêm túc đăng ký, thực hiện việc làm theo Bác, nội dung việc làm theo cụ thể, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức công vụ. Các tập thể, cá nhân được lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến làm theo Bác có ý thức, trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện tốt nội dung đã đăng ký và luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị được tập thể đánh giá, ghi nhận.

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã phối hợp với thủ trưởng cơ quan phát động các phong trào thi đua, tích cực tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động ở mỗi cơ quan, đơn vị.

2. Hạn chế

Việc xây dựng tổ chức triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chậm, đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến làm theo Bác chưa nhiều.

Một số chi, đảng bộ cơ sở lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm cần tập trung giải quyết chưa gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại ở cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện Công văn số 624-CV/TU, ngày 01/3/2017 của Tỉnh ủy về chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và chi bộ ở một số chi, đảng bộ còn hạn chế, nội dung sinh hoạt chuyên đề ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa có sự đổi mới, sáng tạo.

Một số chi bộ thực hiện việc đánh giá, kiểm điểm đảng viên thực hiện làm theo Bác tại các kỳ sinh hoạt chi bộ còn chưa thường xuyên; đánh giá kết quả đăng ký làm theo Bác ở một số cán bộ, đảng viên còn hình thức; chưa thực sự nêu gương trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong và trong thực hiện công việc.

Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và của các chi, đảng bộ cơ sở về học tập và làm theo Bác có lúc chưa phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, triển khai học tập và làm theo Bác. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác chưa thường xuyên.

IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với chủ đề “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI). Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Đề cao trách nhiệm của các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy

viên các cấp và thủ trưởng cơ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Đảng bộ CCQ tỉnh phát động.

2. Yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua do Ban Thường vụ Đảng ủy phát động phong trào *“Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Các cơ quan tỉnh thi đua học tập, rèn luyện nâng cao đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật, đổi mới tác phong làm việc, xây dựng tổ chức Đảng và cơ quan trong sạch, vững mạnh”*. Việc học tập và làm theo gắn với tuyên truyền tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện việc đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 với chuyên đề: *“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”*; xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo Bác.

3. Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá việc làm theo Bác của các tập thể, cá nhân; kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc làm theo Bác ở các chi, đảng bộ cơ sở./.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Các đồng chí UVBTV Đảng ủy (báo cáo),
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy.



Nguyễn Thị Phú